
 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1115  —  750. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um örbylgjusamband við Raufarhöfn.

Frá Láru Stefánsdóttur.

Hvað líður nýju örbylgjusambandi milli Snartarstaðanúps og Raufarhafnar og hvernig er
ætlunin að nýta það?

Skriflegt svar óskast.


